

ชื่อเรื่อง	: แนวทางพัฒนาการประกาศพระกิตติคุณสำหรับเด็ก อายุ 6-9 ปี
ผู้จัดทำ	: สิรินทิพย์ ทวีทรัพย์
หลักสูตร	: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศาสตร์ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ	: ครูศาสนา ดร.ชนันภรณ์ ใจเสาวดี
วันที่อนุมัติผลงาน	: พฤษภาคม 2558
จำนวนหน้า	: 70 หน้า
คำสำคัญ	: พันธกิจหน้าต่าง 4ถึง14 ประกาศ พระกิตติคุณ สื่อการ เรียนการสอน

บทคัดย่อ

การค้นคว้าอิสระเรื่อง "แนวทางพัฒนาการประกาศพระกิตติคุณสำหรับเด็กอายุ 6-9 ปี" จัดทำขึ้นโดยผู้เขียนมีความมุ่งหวังให้การประกาศพระกิตติคุณในประเทศไทยขยายตัวขึ้น ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเน้นพัฒนาด้านการประกาศพระกิตติคุณกับเด็กอันพัฒนาแนวคิดมาจากพันธกิจ 4-14 window (พันธกิจหน้าต่าง 4 ถึง 14) ซึ่งมีการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลมาแล้วว่ากลุ่มของเด็กที่มีอายุในช่วง 4-14 ปี เป็นกลุ่มที่สามารถเปิดรับความเชื่อได้มากที่สุด ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนจึงได้ศึกษาหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในการประกาศพระกิตติคุณกับเด็ก โดยเลือกที่จะมุ่งพัฒนาการประกาศพระกิตติคุณกับเด็กวัย 6-9 ปี เนื่องจากเป็นวัยที่เริ่มหัดใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล หากเด็กได้เรียนรู้สิ่งใดที่ทำให้เขามั่นใจว่ามีเหตุผลน่าเชื่อถือก็จะยึดมั่นในสิ่งนั้นสืบต่อไป ผู้เขียนจึงค้นคว้าแนวทางดังกล่าวโดยแบ่งเป็น 6 บท ดังนี้

บทที่ 1 กล่าวถึงภาพรวมของการประกาศพระกิตติคุณในปัจจุบัน อันเป็นแรงจูงใจในการค้นคว้าวิจัยครั้งนี้ ขอบเขตในการค้นคว้า วิธีการดำเนินการ เอกสารที่ผู้อื่นเคยค้นคว้าในเรื่องที่ใกล้เคียงกัน การอธิบายคำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในงานวิจัยฉบับนี้ และสิ่งที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการค้นคว้าในครั้งนี้

บทที่ 2 กล่าวถึงสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกาศพระกิตติคุณสำหรับเด็กในปัจจุบัน โดยวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์บุคคล 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือผู้รับฟังพระกิตติคุณ เพื่อ

รวบรวมข้อมูลที่จะทำให้ทราบว่าเด็กอายุ 6-9 ปี มีโอกาสรับฟังพระกิตติคุณทางใดบ้าง ส่วนกลุ่มที่สองคือกลุ่มผู้ทำการประกาศพระกิตติคุณ เพื่อให้ทราบถึงวิธีการประกาศพระกิตติคุณในปัจจุบัน แล้วจึงนำข้อมูลมาวิเคราะห์ว่าอะไรบ้างที่เป็นปัญหาในการประกาศพระกิตติคุณ

บทที่ 3 อธิบายถึงทฤษฎีพัฒนาการในแต่ละช่วงอายุและหลักจิตวิทยาในการใช้สื่อในการประกาศพระกิตติคุณ แล้วสรุปทฤษฎีที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับเด็กวัย 6-9 ปี เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการประกาศพระกิตติคุณอย่างเกิดผล

บทที่ 4 อธิบายหลักศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก โดยเน้นศึกษาในเรื่องความเป็นพระฉายาของพระเจ้า, การชำระให้บริสุทธิ์ และการมีชีวิตที่เติบโตกับพระเจ้า รวมถึงการถวายตัวรับใช้พระเจ้า เพื่อจะสามารถนำหลักศาสนศาสตร์ดังกล่าวเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการออกแบบกระบวนการประกาศพระกิตติคุณสำหรับเด็ก ในวัย 6-9 ปี

บทที่ 5 รวบรวมและวิเคราะห์แบบอย่างในการประกาศพระกิตติคุณ ทั้งแบบอย่างในพระคัมภีร์ โดยศึกษาแนวทางการประกาศของเปโตร การประกาศของอาจารย์เปาโล และการประกาศของพระเยซูคริสต์ ประกอบกับการศึกษาแนวทางการประกาศพระกิตติคุณที่นิยมใช้ในปัจจุบัน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการประกาศสำหรับเด็กอายุ 6-9 ปีได้อย่างเหมาะสม

บทที่ 6 นำเสนอแนวทางพัฒนาการประกาศพระกิตติคุณ ที่นำความรู้จากการศึกษาค้นคว้าใน 5 บทข้างต้นมาวิเคราะห์และปรับใช้ให้เหมาะสม สอดคล้องกับความสนใจและความเข้าใจของเด็กวัย 6-9 ปี ผู้เขียนได้เสนอแนวทางการพัฒนาสามด้านคือ การพัฒนาสื่อที่ใช้ในการประกาศพระกิตติคุณ การอบรมผู้ประกาศพระกิตติคุณ และการพัฒนาการติดตามผล การประกาศพระกิตติคุณ ซึ่งการเสริมสร้างทั้งสามด้านนี้ควบคู่กันจะช่วยเสริมให้การประกาศพระกิตติคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น